

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน วัน เดือน ปี 16 พ.ย. 2563 หน้า 8,10 เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน

## ขงกระตุ้นศก.ผ่านโรงไฟฟ้าชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายนนั้น จะมีการประชุมพิจารณา วาระตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ มี 2 วาระหลักคือ การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน โครงการนำร่องโดยใช้ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ มีเป้าหมาย 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นชีวมวล 75 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ โดยชีวมวลปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ ก๊าซชีวภาพไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยเปิดรับข้อไฟฟ้าในรูปแบบพีดี-อีที (เอฟไอที) โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้เสนอโครงการ

ทั้งนี้ คาดว่าต้นปี 2564 จะเปิดให้เอกชนยื่นประมูลแข่งขันเพื่อผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ อาทิ การให้หุ้นบุริมสิทธิ 10% ให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า โดยจะเป็นการปลูกใหม่ทั้งหมด และโรงไฟฟ้าจะเข้าดูแลสร้างงานสร้างอาชีพระหว่างรอพืชโต ส่วนการให้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้โรงไฟฟ้าและชุมชนทำความเข้าใจกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาทิ ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขโภชนาการด้านการศึกษา

## ดึงงบกองทุน6.5พันล.ดูแลรายจว.

รายงานข่าวแจ้งเสริมว่า นอกจากนี้ กพช.จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 6,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ อุดหนุน โครงการต่างๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุน ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญลำดับต้นกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในภาคส่วนต่างๆ อาทิ กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย เป็นต้น ตลอดจนการสร้างงานวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่ และการสร้างบุคลากร

รายงานข่าวระบุว่า การจัดสรรเงินกองทุนในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 แผนคือ แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีกรอบวงเงินสนับสนุน จำนวน 6,305 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มงานย่อย ดังนี้ 1.กลุ่มงานตามกฎหมาย

วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท 2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินสนับสนุน 500 ล้านบาท 3.กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสถิติต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท 4.กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท 5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงินสนับสนุน 450 ล้านบาท 6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ วงเงินสนับสนุน 2,200 ล้านบาท และ 7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสนับสนุน 2,400 ล้านบาท ส่วนอีกหนึ่งแผนคือ แผนบริหารจัดการของสำนักงานที่ดูแลกองทุน วงเงินสนับสนุน 195 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการในหลักการ โดยให้คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาถ่วงดุลเรื่องข้อเสนอโครงการระดับจังหวัดและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือกับกระทรวงมหาดไทยในรายละเอียดและนำเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในปีต่อไปคณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรให้ทบทุนแนวทางการสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยให้กำหนดเงื่อนไขด้านการร่วมสมทบทุนทั้งด้านตัวเงินและด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริม โดยคาดว่าจะสามารถประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรและประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ประมาณเดือนธันวาคม 2563